

รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าประชุม

๑. นายสำเร็จ	ไชยเสน	(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๒. นายนพพร	ประโยชน์เจริญผล	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายทศพร	พนัสอำพล	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางสาวสุรัสวดี	เดชะพันธุ์	(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่
๕. นางพนิดา	วานิชรัตน์	(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่
๖. นางสาวจินตนันท์	ขันไชย	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๗. นายณวรา	ชัยชนะ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๘. นายทวีวิทย์	รัตนวิจิตร	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๙. นางดวงพร	ไคว์ตระกูล	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๑๐. นายรัชชัย	วัฒนะโชติ	(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๑๑. นายรัชกร	ปิยะสัจจบุลย์	(แทน) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. นางนิภาวดี	นิรัติศยวานิช	(แทน) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. นายปัญญาชาติ	วงษ์ปัญญา	(แทน) ประธานอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดำรงค์	จิตติธนภาค	ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
๒. นางสาวสุพรรณณี	สะหลี	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๓. นางสาวชญาณันันท์	ศิริประภานนท์กุล	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางสาวชวนพิศ	เมืองวงศ์	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๕. นายสรารุฒิ	สินสำเนา	เครือข่าย SME ภาคเหนือ
๖. นางอินทิรา	ดุลยกาญจน์	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๗. นางสาวสินีนานฎ	จันทร์แก้ว	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๘. นางสาวจิตติگانต์	กรินทร์รักษ์	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

สรุปสาระสำคัญการประชุมดังนี้

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเร็จ ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าย้ายเลขานุการคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีจำนวน ๑๑ หน้า ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมครั้งก่อนเป็นเรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๑ เรื่อง คือ ความคืบหน้าการค้าชายแดนและการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า บ้านหลักแตง อำเภอเวียงแหง และจุดผ่อนปรนการค้าก๊วกาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และ ๒) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย ๒) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนจากแบบ SOLOMO ผู้นำลงทุนแบบ SMART และ ๓) การให้การสนับสนุนของกรอ.ต่อการจัดเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

ขอแก้ไขในหน้า ๗ ในมติที่ประชุมข้อ ๔.๑ จากเดิมเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนเป็นสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้าโครงการสวนอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นายรัชกร ปิยะสังข์บุญย์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รายงานความคืบหน้าด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดและสินค้าฮาลาล ได้แก่ ๑) Halal Product Fair ๒๐๑๖ ภายในงาน Lanna Expo ๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน -๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ และจะมีการจัดงานจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจจากประเทศจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียนในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายในงานด้วย และ ๒) โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์บริการฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นส่งเสริมภาคการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานฮาลาล การประชาสัมพันธ์และการขยายตลาด เป็นต้น

มติที่ประชุม

ขอให้ภาคเอกชนช่วยกันผลักดันช่องทางการตลาดนี้ในงาน Lanna Expo ๒๐๑๖ โดยจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าฮาลาล และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้รับตราสัญลักษณ์ฮาลาล

๓.๒ ความคืบหน้าการค้าชายแดนและการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นายณพพร ประโยชน์เจริญผล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ของไทย-พม่า ของจังหวัด /เชียงใหม่...

เชียงใหม่ ริเริ่มโครงการโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการสานต่อข้อตกลงร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ – มณฑลพะเยา ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ และตงยี่ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเชื่อมโยงด้านการค้าชายแดน ตลอดจนให้เกิดยุทธศาสตร์แผนงานการพัฒนาการค้าชายแดนเชียงใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่กับสหภาพเมียนมาให้แน่นแฟ้นขึ้น

โดยการเดินทางครั้งนี้คณะเดินทางมีทั้งหมด ๓๑ ท่าน โดยมีหัวหน้าคณะโดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยการเดินทางครั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับหอการค้าฯ ตงยี่ด้วย

คณะร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางพบปะกับประธานหอการค้ามณฑลพะเยา และตงยี่ โดยทั้งสองแห่งได้รับการต้อนรับ และมีคณะกรรมการตลอดจน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการประชุมและจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยทางภาคเอกชนของพม่าทั้งสองหอการค้าฯ ได้เห็นความสำคัญกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับจังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตในภาพรวมทั้งการเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเอกชน การถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประเด็นสำคัญในการผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองหอการค้าฯ ของพม่า จะนำเสนอภาครัฐบาลของพม่าเพื่อพิจารณาในการแก้ไขปัญหาและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านด่าน BP๑ และ BP๓ หรือก๊วผวอก อำเภอเชียงดาว และ หลักแตง อำเภอเวียงแหง โดยในช่วงเวลาที่มีาร่วมงานลานนาเอ็กซ์โปที่จังหวัดเชียงใหม่ จะได้เดินทางไปสำรวจด่านทั้งสองด้วย

นอกจากนั้นการเดินทางไปครั้งนี้ได้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจการค้า การลงทุน และการศึกษาที่สำคัญได้แก่ ๑) ความร่วมมือทางด้านเครื่องประดับทองคำ โดยรองประธานหอการค้ามณฑลพะเยา ที่ทำกิจการด้านเครื่องประดับทองคำ สนใจในเรื่องการออกแบบ และการฝึกแรงงานฝีมือ รวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรจากไทย ๒) ด้านโรงแรมทางหอการค้าฯ มณฑลพะเยาให้ความสนใจที่จะหาผู้ร่วมทุนโรงแรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ๓) ความร่วมมือทางการศึกษาโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา ๑ ทุน และอุดมศึกษา ๑ ทุน ให้หอการค้าฯ ตงยี่ ๔) ได้มีความร่วมมือทางด้านธุรกิจบริการสุขภาพคือทางพม่าสนใจที่จะนำระบบของชีวาสปาเชียงใหม่ไปใช้ รวมถึงพร้อมที่จะร่วมทุนการเปิดสาขาที่พม่าด้วย ๕) ได้มีความร่วมมือด้านธุรกิจน้ำดื่มโดยประธานหอการค้าฯตงยี่ ได้สนใจนำระบบการผลิตน้ำดื่ม และการบรรจุขวดของเชียงใหม่ ๖) ด้านวัสดุก่อสร้างจะได้มีความ

/ร่วมมือ...

ร่วมมือนำเข้าจากบริษัท นพดลพานิช เพื่อไปก่อสร้างในพื้นที่เมืองสาต ตรงข้ามกับ
ด้านกึ่งขวากด้วย

โดยสรุปแล้วการเดินทางเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่กับเมียนมาครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จเกิดประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความร่วมมือ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการเลือกตั้งประธาน กกร. จังหวัดเชียงใหม่

นายนพพร ประโยชน์เจริญผลรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกัน โดยในปี ๒๕๕๕ เป็นวาระของประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม
คณะกรรมการฯ และส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางวิภาวัลย์
วรพุดพิงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวาระการบริหารงาน
เป็นเวลา ๒ ปี

รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.๒ สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงใหม่รายงานข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้ที่ประชุมทราบถึงการจับเก็บรายได้ส่วนราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่าสามารถจับเก็บรายได้ ทั้งสิ้น
๑,๐๘๘.๙๙ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน ๘๖๙.๘๑
ล้านบาท ๒. สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน ๑๒๒.๑๔ ล้านบาท ๓. ส่วนราชการ
อื่น จำนวน ๙๒.๐๓ ล้านบาท ๔. ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จำนวน ๔.๒๘ ล้านบาท
และ ๕. ด้านศุลกากร จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท เทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
เก็บได้ ๑,๐๓๑.๔๔ ล้านบาท สำหรับผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๙
จำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๙๘.๘๐ ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ขยายตัวจากเดือนก่อน ด้านอุปทาน
ขยายตัว แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ภาคบริการ ขยายตัว ตามยอดขายธุรกิจการค้า
ส่ง ค้าปลีก จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม
และภัตตาคาร โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

/ภาคอุตสาหกรรม...

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราชะลอลง จากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป ส่วนภาคเกษตรกรรมหดตัวจากปริมาณ ผลผลิตของพริก ข้าว และมะม่วง

ด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากเดือนก่อน ด้านการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว จากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน แคมเปญพิเศษ เพื่อจูงใจผู้บริโภค ด้านรายจ่ายภาครัฐ ขยายตัว ตามการเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำ ด้านการลงทุนภาคเอกชน หดตัว แต่ปรับตัว ดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามปริมาณสินเชื่อ เพื่อการลงทุนและจำนวนทุนจดทะเบียน ธุรกิจใหม่

ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน จาก ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนปริมาณ สินเชื่อรวม ขยายตัว จากปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ส่วนสินเชื่อของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขยายตัวในอัตราชะลอลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนก่อน เป็นผลมาจากระดับราคาของเนื้อสัตว์ ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก และ ผลไม้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้รายได้เกษตรกร หดตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนการ จ้างงาน ขยายตัว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

นายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่ามีอัตราการจองห้องพักใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของ ปีที่แล้ว อัตราเฉลี่ย ร้อยละ ๕๕ แต่ลดลงจากเดือนเมษายน ซึ่งมีอัตราการจองห้องพัก ร้อยละ ๗๒.๔๑ ซึ่งสูงกว่าพฤษภาคม เนื่องจากปัจจัยคือเป็นห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗๒๙,๒๓๓ ราย รายได้ เพิ่มขึ้น ๖,๘๖๖.๗๖ ล้านบาท ส่วนจังหวัดลำพูนและลำปางมีอัตราการเข้าพัก ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว คือ อัตราการจองห้องพักของจังหวัดลำปาง เฉลี่ย ร้อยละ ๖๓.๓๑ จังหวัดลำพูน อัตราการจองห้องพักเฉลี่ย ร้อยละ ๕๖.๖๗

การคาดการณ์แนวโน้มของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จากสถิติของกรมการ ท่องเที่ยว มีการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙- ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นชาวต่างชาติ รวม ๖๑,๖๗๓ คน เฉลี่ยเดินทางเข้า ๒,๖๘๑ คนต่อวัน เดินทางออก ๒,๙๐๘ คนต่อวัน และคาดการณ์ว่าจนถึงสิ้นเดือนก็จะเท่ากับ/ใกล้เคียงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีปัจจัยบวกจากวันหยุดพิเศษที่เพิ่มขึ้น คาดว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเพิ่มขึ้น อัตราการจองห้องพักน่าจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับปัจจัยบวกอื่นจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ที่มีการปรับตัว ร้อยละ ๖.๕๔ รวมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวประมาณ ๗๙ ล้านคน แต่ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ

๑,๔๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ ๒๓.๓๗ - ๒๓.๓๙ เทียบกับปีที่ผ่านมาจะหดตัวที่ร้อยละ ๒.๘๕ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ จากปัจจัยนี้คาดว่าจะรายได้ของปีนี้จะขึ้นไปถึง ๒.๖๖ ล้านบาท ทำให้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาปรับในเรื่องของเป้าหมายในด้านการท่องเที่ยวในปีนี้เป็น ๒.๕๕ ล้านบาท ในด้านปัจจัยบวกด้านการคมนาคม มีการปรับเพิ่มเที่ยวบินในประเทศ และการขยายตัวของการทำงานอากาศยานของจังหวัดลำปาง การปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน การบูรณาการการจัดทำแผนระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินและการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส่วนผลกระทบคือปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและปริมาณรถนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี และผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนมี จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
๒. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
๓. แนวทางดำเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

ชาวสวนยาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖

นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบเรื่องการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของชาวนาในการตัดสินใจระดับนโยบาย

นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มีบัญชาเห็นชอบให้มีผู้แทนชาวนา โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติและสหพันธ์สมาคมชาวนาไทยเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กรอ. ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้ฝ่ายเลขานุการ กรอ.จังหวัด เชิญผู้แทนชาวนาหรือผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติและสหพันธ์สมาคมชาวนาไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าบริเวณไนท์บาร์ชา โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ประกาศพื้นที่ผ่อนผันใหม่ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการ ตั้งแผงค้าบริเวณย่านถนนไนท์บาร์ชาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่พอใจ และเรียกร้องให้มีการแก้ไข

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่วมกันว่าหากมีปัญหาด้านการท่องเที่ยวหรือด้านเศรษฐกิจก็ขอให้ฝ่าย เลขานุการ กรอ. ได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน สำหรับกรณีที่ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ในระดับจังหวัด ฝ่ายเลขานุการ กรอ.จังหวัดก็จะได้ส่งเรื่องไปยัง ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

๕.๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

๑) กำหนดช่วงเวลาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดที่เหมาะสม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุม คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดมี การจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยสองเดือนครั้ง เช่น กำหนดจัด ประชุมในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนที่มีการจัดประชุม เป็นต้น

๒) กำหนดประชุมหารือเพื่อกำหนดวาระการประชุมโดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ กรอ.

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประชุมเพื่อกำหนด วาระการประชุมของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ และเลขานุการชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ควรจัดประชุมก่อนการ

/ประชุม...

ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๒ สัปดาห์ คือ สัปดาห์แรก
ของเดือนที่มีการจัดประชุมฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จัดประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสองเดือนครั้ง โดยให้ฝ่าย
เลขานุการ กรอ.จังหวัด ประชุมหารือเพื่อกำหนดวาระการประชุม ก่อนการประชุม
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ประมาณ ๒ สัปดาห์

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

สินีนฎ จันทร์แก้ว

นางสาวสินีนฎ จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



นางสาวชญานันท์ ศิริประภานนท์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม